



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง ระเบียบหลักประกันสัญญา กรณีไม่ยื่นความประสงค์ขอรับเงินคืน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ทำสัญญากับคู่สัญญาโดยมีเงินประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันกับทางราชการ และผู้รับจ้างมิได้ยื่นความประสงค์ขอคืนหลักประกัน ซึ่งหลักประกันดังกล่าวได้พ้นข้อผูกพันเป็นระยะเวลาตาม จำนวน ๒ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. นายบุญมี บัวขาว ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้าง ต้องยื่นความประสงค์ขอคืน จำนวนเงิน ๙,๙๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๒. บริษัท ฟู้ ชวงหลง ทัวร์ จำกัด ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓ คืน โดยมีหลักประกันสัญญาที่ผู้รับจ้างต้องยื่นความประสงค์ขอคืน จำนวนเงิน ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ หลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานำมามอบไว้ได้พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเป็นเวลานาน โดยคู่สัญญาทั้ง ๒ ราย มิได้ยื่นความประสงค์ขอคืนหลักประกันสัญญาดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาทั้ง ๒ ราย ยื่นความประสงค์ขอคืนหลักประกันสัญญาแล้ว แต่คู่สัญญายังคงเพิกเฉยมิได้ดำเนินการยื่นความประสงค์ขอคืนหลักประกันสัญญาแต่อย่างใด จึงประกาศให้คู่สัญญาทั้ง ๒ ราย ยื่นความประสงค์ขอรับคืนเงินหลักประกันสัญญา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ประกาศหนังสือฉบับนี้ หากพ้นระยะเวลาตามประกาศฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

๑-๓

(นายอดิศร กัมปิตศิริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่